
(ฉบับท่ี ๓/๒๕๖๘) 
 
  
 
 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี ๓  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 

 
   
  ดวยสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี ๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๗  ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี ๓  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ขอ ๓๓ วรรคสี่ ใหเลขานุการสภาทองถ่ินปดประกาศรายงานการประชุมท่ี 
สภาทองถ่ินมีมติรับรองแลวในท่ีเปดเผย ณ สำนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปทราบ 

  สภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน จึงประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตำบลเข่ือน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบทายประกาศนี้ และสามารถขอดูหรือสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมไดท่ีศูนยขอมูลขาวสาร ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน หรือสอบถามท่ีหมายเลขโทรศัพท  
๐๘ ๗๙๔๖ ๔๖๙๕ หรือเขาดูไดท่ีเวบ็ไซตองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน  https://www.khuan.go.th  (หัวขอ :  
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน) 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๘ 
 
 
 
             (นายพงษศิลป  สุโพโฮง) 
                            ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
 
 
 
 

https://www.khuan.go.th/


i1u{r1ufl ''rrtJ:vquanrorrinr:uBur:riruairua t6ou
ilu-drodr

d{udlrlry d3JUL d u:va1u }l.6.lodbc,
YrA

0l.lYl o
vui
?uo{n1: u en sumn}J vl.f1.l$db6',

ru #aril:vslildn1o{r{n1:u3ur:rirurirua tfi ou
I

alnu do-ana a1ufiu{
ad

arss€l0

@ )e4 JrAY ^F*-- cr@rrcz .ar \ '4:--i'
b zr,*^.fiur .tuL* .

...,",,,J5=r,!/ S:+;
.{9-u-Vh- h +l - 7- lr- >==.=

6,o.x . \ Y
a/

6n {'
d ;i-;.tJ -ilrh,-*

,f,w* x.?
(9- )b..*, . of, {
L ;.aH;;/k*i;trt e" ' l/t

6", ;ffi; ;sily&-
w;;;dvY{ .toJ^F\'

/{, Ovrly, e/, Y )_

re
p ouw. N, L ,ffiCwll1fl-l'en{] fltril^\N fi' otlur il .(

oo
- - - - - - - - - --- -;-1- -<ie\,

+%-|rfi&!--Er-Zsl-a\t

^.n:;'i;-6 
)Fa.&,)

l=ttii"-or ril,
d^ultSr, &,4aG.)G)

tth,,',- 
,

r

fratJ:stuUI

fitrnil:v1,ut,9

99 t
,.r[?J1:?8JU:
U

(urufit-u nfln:rdot) (urudrurrg rrau6'uriu) (urtral6'uvri eiornfiu)

st SJ
9

a''l9ru do-ana 1 9r1Lt14U{ G>ffiffi4,a -,
I trtUllQu

wfuk*,
iaqTdot
-. 

l-
rlr,quttff

r0en ot,6n.DhR,uf

L dunu oenn .dilt tlW
3
h

;- #NPrtz?-&,4
/oFt )l.^., ( 

^

'.1 \Jx #+:(ry 
------zz------

6
b

r
MS-tlO'rrf"J.z1

ffip,q, lhfut'ffi,t' ) /'
7 [.

rr 6uu fl rr:J fl 1 : fri:i e i1 B {'r u fl 't :rJ :v rgu m:r o ul#r q n fro I

@
(aqda) -5*">V 

(ardo) r"rfrrJ(a.l

r]:cotunruvn:::Jn1:m:?a:tUd1u"l fl::iln1:mt'to:rulrunr:il:vt1il nillln1:fri:?o:lOsrunr:il:vql



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแลวถูกตอง 

 

     (ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)  

            (นายพิชัย   ศรีไตรเฮือง)               (นายชำนาญ แสนตันชัย)          (นางหนูจันทร  อองกล่ิน)  

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

-๒- 
 

 เม่ือถึงกำหนดเวลานัดประชุม ส.ต.ท.เชิดชัย  พิกุลทอง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
ไดตรวจสอบบัญชีลงชื่อเขาประชุมและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนท่ีปรากฎตัวอยูในหองประชุม 
มีสมาชิกฯ มาประชุม จำนวน ๑๑ คน ครบองคประชุม จึงไดแจงตอประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน
ดำเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ  ผมขอแจงเรื่องในท่ีประชุมวันนี้ ๓ เรื่อง ดังนี้ ครับ 

เรื่องท่ี ๑ ขอเชิญรวมกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  
และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2567  
เรื่องท่ี ๒ ขอเชิญสมาชิก อบต.เข่ือน ทุกคนเขารวมและประสานงานภายในกลุมสีตาม
โครงการแขงขันกีฬาเข่ือนเกมส ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และรวมในพิธีเปด
การแขงขัน วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ สนามโรงเรียนบานเข่ือน(เข่ือนศึกษาคาร) 
เรื่องท่ี ๓ ขอเชิญสมาชิก อบต.เข่ือน ทุกคนเขารวมในพิธีเปดงานบุญคูณลาน ในวันท่ี 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยพรอมกันในเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สวนสาธารณะบึงกุย 
สวนกำหนดการจะแจงใหทราบในกลุมไลน 
เรื่องท่ี ๔ ขอเชิญสมาชิก อบต.เข่ือน คนเขารวมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของ
อำเภอโกสุมพิสัย ซ่ึงเวียนมาดำเนินการท่ีตำบลเข่ือน ในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
โดยมีพิธีเปดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนบานเข่ือน(เข่ือนศึกษาคาร) และทำความ
สะอาดภายในบริเวณโรงเรียนและจุดท่ีกำหนด 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

                              ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ 
                                    ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาฯ ท่ีใหท่ีประชุมไดพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้ เปน

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗  
ซ่ึงผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว เม่ือวันท่ี ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยเลขานุการสภาฯ ไดสงใหทานสมาชิกฯ ไดตรวจสอบลวงหนา
กอนการประชุมแลว มีทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมไหม
ครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือขอแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม
รายงานการประชุม 

 
 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแลวถูกตอง 

 

     (ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)  

            (นายพิชัย   ศรีไตรเฮือง)               (นายชำนาญ แสนตันชัย)          (นางหนูจันทร  อองกล่ิน)  

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

-๓- 
 

ประธานสภาฯ หากไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป 
พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทานใดไมรับรองรายงานการ
ประชุม เชิญลงมติครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือ 
ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใด รับรองรายงานการประชุม เชิญยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ยกมือรับรองรายงานการประชุม ๑๐ คน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 
ดวยมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ ถือวาสภาฯ ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมของสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 
ขอใหเลขานุการสภาฯ ดำเนินการปดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาฯมีมติรับรองแลว
ในครั้งนี้ในท่ีเปดเผย  ณ ท่ีทำการ อบต.เข่ือน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปทราบ ตามขอ ๓๓ 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 
ประธานสภาฯ  ไมมีสมาชิกไดยื่นกระทูถามเปนหนังสือแตอยางใด ขอผานไปยังระเบียบวาระท่ี ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
ประธานสภาฯ ไมมีเรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนตั้งข้ึนไดพิจารณาเรื่องใด

เสร็จแลว และไดนำเสนอใหท่ีประชุมไดพิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๔ นี้ จึงขอผานไป
ยังระเบียบวาระท่ี ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 

๕.๑ ญัตติการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ี ๕.๑ ญัตติการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ป ๒๕๖๗ ขอเชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงญัตติครับ 

นายก อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมงคุณ กันยาสุด นายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน  
ขอชี้แจงญัตติการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ป ๒๕๖๗ 
อบต.เข่ือน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยในป พ.ศ.๒๕๖๗ 
ไดนำโครงการ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ.๒๕๖๗ ไปบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ซ่ึงบัดนี้ไดสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เม่ือวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตาม
คำสั่ง อบต.เข่ือน ท่ี ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ จึงไดมีการประชุมใน
วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 
๒๕๖๗ ตามเอกสารท่ีไดแนบมาพรอมกับระเบียบวาระการประชุม โดยถือ ตามขอ ๒๙ 
แหงระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
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ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ไดกำหนดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล แผนพัฒนาทองถ่ินมีหนาท่ีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน และ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชน ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน 
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด ประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ถือวาเปนกระบวนการสำคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน 
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถ
นำไปใชใหเกิดการพัฒนา ท่ีมีประสิทธภิาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางแทจริง ผลจากการดำเนินงานเปนไป ตามเปาหมายหรือไม และทำใหทราบถึง
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน เพ่ือจะไดนำขอมูล ดังกลาวไปปรับปรุง 
แกไข และพัฒนาตอไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ขอ ๒๙ (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ซ่ึงสรุปรายงานผลการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ 

   โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน (ฉบับแรก)  ๑๓๕  โครงการ 
   โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน ฉบับท่ี ๑     ๕๗  โครงการ 
   โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน ฉบับท่ี ๒     ๕๗  โครงการ 
   โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน ฉบับท่ี ๓     ๒๒  โครงการ 
         รวม      ๒๖๑ โครงการ 
   สรปุ แผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ.๒๕๖๗ ไดดำเนินการจริงรอยละ  ๒๘.๓๕  
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมท่ีไดเสนอตอใหประธานสภาฯ เพ่ือสง 

ใหกับสมาชิกฯ ไดศึกษา พิจารณา กอนการประชุมแลว ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  ทานนายกฯก็ไดชี้แจงญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

แลว สมาชิกฯทานจะสอบถามหรือไมครับ เชิญนายพิชัย ศรีไตรเฮือง ครับ 
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นายพิชัย ศรีไตรเฮือง เรียนประธานสภาฯ กระผมนายพิชัย ศรีไตรเฮือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบลเข่ือน หมูท่ี ๘ การพัฒนาในป ๒๕๖๗ เม่ือเทียบกับปท่ีแลวมีการพัฒนาดวย
ความรวดเร็ว แตผมมีขอสงสัยในหนึ่งยุทธศาสตร แผนงานสาธารณสุข โครงการท่ี ๒ 
โครงการทำความสะอาดรองระบายน้ำ ในแตละหมูบาน เพ่ือกำจัดสิ่งอุดตันในทอหรือ
รองระบายน้ำ ไดมีการสอบถามหลายคน สงสัยวาโครงการนี้มีการเบิกจายจริงหรอืไม 
ลูกศรท่ีโยงไวในเอกสาร ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ลูกศร
หมายความวาอยางไร อาจมีเพ่ือนสมาชิกฯมีขอสงสัยเหมือนผมเชนกัน ใหตอบคำถาม
ดวยครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯทานอ่ืนประสงคสอบถามในญัตตินี้อีกไหมครับ  
ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติ 

ประธานสภาฯ  เชิญทานปลัดฯไดชี้แจงขอสอบถามของทานพิชัย ศรีไตรเฮืองครับ 
ปลัด อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมสิบตำรวจโทเชิดชัย พิกุลทอง ปลัดองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 

ขอตอบขอสอบถามของทานพิชัย ศรีไตรเฮือง โครงการทำความสะอาดรองระบายน้ำ 
ซ่ึงโครงการนี้ไดตั้งจายในขอบัญญัติฯ ป พ.ศ.๒๕๖๗ ท่ีทานบอกวามีลูกศรสีดำโยงนั้น 
ลกูศรนั้นคือหวงเวลาท่ีคาดวาจะดำเนินการตลอดท้ังปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ แตเนื่องจากหลายฝายไดพิจารณารวมกัน 
ซ่ึงทานผูอำนวยการกองชางไดเสนอความเห็นวาการทำความสะอาดรองระบายน้ำโดย
ใชวิธีแบบเดิม เหมือนกับการระดมชาวบานมารวมกันพัฒนาหนึ่งวันก็เสร็จ ปริมาณงาน
ไมไดเทาท่ีควร สิ่งท่ีทำกันคือการตัดหญา หรือขุดลอกรองระบายน้ำในบางชวง แตดิน
หรือขยะท่ีอุดตัน หรือทอแตก ทรุด ท่ีฝงอยูใตดินไมสามารถทำได เนื่องจากเปนการ
กอสรางระบบระบายน้ำแบบใชทอระบายน้ำฝงกลบดิน แรงงานคนไมสามารถไปทำ
ความสะอาดหรือขุดลอกนำดินหรือขยะออกมาไดเลย หากจะใชรถน้ำของ อบต.เข่ือน
ก็แรงดันต่ำ ฉีดดันไปไดไมไกล จึงไมดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สวนใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไดตั้งงบประมาณสำหรับการขุดลอกรองระบายน้ำไว แต
กำลังคิดหาวิธีการในการจางเหมาเอกชนเพ่ือใหเกิดปริมาณงานไดมากท่ีสุด 

ประธานสภาฯ ทานปลัดฯ ไดตอบขอสอบถามท่ีทานพิชัยฯไดสอบถามแลวนะครับ และไมมีสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนประสงคจะสอบถามในญัตตินี้อีกแลว ตอไปก็จะเปน

การลงมติในญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๗ 

ทานใดไมเห็นชอบ เชิญยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติ 

ประธานสภาฯ  ทานใดเห็นชอบ เชิญยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม  สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ยกมือลงมติเห็นชอบ ๑๐ คน 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ป ๒๕๖๗ 

ดวยมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี  งดออกเสียง ๑ เสียง  
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ประธานสภาฯ เม่ือท่ีประชุมสภาฯ ไดมีมติเห็นชอบกับญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๗ ก็ขอใหทานนายกฯ ไดประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันตาม 
ระเบียบฯ ดวย ตอไปเปนการพิจารณาในญัตติท่ี ๕.๒ ครับ 

๕.๒ ญัตตกิารโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 
               รายการ คาตูควบคุมปมน้ำ  

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ี ๕.๒ ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๗ คาตูควบคุมปมน้ำ ขอเชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงญัตติครับ 

นายก อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมงคุณ กันยาสุด นายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ขอ
ชี้แจงญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คาตูควบคุม
ปมน้ำ ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ไดมีระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 3 แหง
ในการดูแลและรับผิดชอบ ซ่ึงระบบผลิตน้ำประปามีอายุการใชงานท่ีนานเกิดการชำรุด
เสียหายตามอายุการใชงาน ไดมีการซอมแซมหลายครั้งแตยังเกิดปญหาเหมือนเดิม สืบ
เนื่องมาจากป พ.ศ. 2567 ท่ีผานมามีอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงบอย ทำใหระบบผลิตน้ำประปา 
และอุปกรณท่ีเก่ียวกับระบบประปาทำงานหนัก เกิดการชำรุดตามสภาพการใชงาน
และอายุการใชงาน ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ตั้งงบประมาณรายจายในการ
ซอมแซม แตยังมีบางรายการท่ีเกิดการชำรุดและองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนไมไดตั้ง
งบประมาณในการเปลี่ยนหรือซอมแซม โดยระบบผลิตน้ำประปา หมูท่ี 1,8,10,11 
ตูควบคุมปมน้ำ (ตูคอนโทรล) เกิดการชำรุด ทำใหระบบผลิตน้ำประปา หมูท่ี 1,8,10,11 
ทำงานผลิตน้ำประปาไดนอยลง จึงมีความจำเปนในการโอนงบประมาณในการต้ังซ้ือ
ครุภัณฑตูควบคุมปมน้ำ(ตูคอนโทรล) จำนวน 2 ตัว กองชางจึงขอเสนอการโอน
งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 โดยไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน โดยมีรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ ดังนี้ 

      โอนลด  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดเงินเดือน(ฝายประจำ) ประเภท
เงินเดือน ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  จำนวน 20,000 บาท 

      โอนเพ่ิม 

แผนงานการพณิชย งานกิจการประปา รายจาย คาครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ จำนวน 20,000  บาท โอนเพ่ิมตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีคำชี้แจง
งบประมาณดังนี้ 
 
 
 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแลวถูกตอง 

 

     (ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)  

            (นายพิชัย   ศรีไตรเฮือง)               (นายชำนาญ แสนตันชัย)          (นางหนูจันทร  อองกล่ิน)  

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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“๑. ตูควบคุมปม ขนาด 1 - 5 เเรงมา 220 โวลต ใชไดกับปมน้ำทุกประเภทท่ีมี
ขนาด 1 - 5 เเรงมา เชน ปมซัมเมอร,ปมหอยโขงและอ่ืนๆ 

    ๒.ระบบออโตโดยตอใชงานรวมกับสวิทชลูกลอย 
    ๓. มีระบบแมนนวลโดยบิดสวิทชไปท่ี MAN เเละกดปุมสตารท มีไฟแสดงสถานะตางๆ  

๔. มีหนาปดท้ังโวลตและเเอมปมิเตอร มีระบบฟวสปองกันไฟฟาลัดวงจร  มีท่ีวางสำหรับใส
อุปกรณเพ่ิมเติม  

    ๕.มี OP2 WIP ปองกันไฟตก - ไฟเกิน 

เปนครุภัณฑท่ีไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ ต้ังงบประมาณ
รายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒” 

    จึงขอชี้แจงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนทราบ รายละเอียดปรากฏ 
ในเอกสารประกอบการประชุม หนาท่ี ๑๙  

ประธานสภาฯ ทานนายกฯก็ไดชี้แจงญัตติท่ีเสนอแลว ทานสมาชิกฯมีอะไรจะสอบถามไหมครับ ชวงนี้
จะเขาหนาแลงแลว บางครอบครัวไมไดใชน้ำเลย มาทางฝงท่ีทำการองคการบริหาร
สวนตำบลเข่ือนน้ำไมคอยไหล ไมรูเปนเพราะอะไร เห็นชาวบานก็บนหลายหลังคาเรือน 
เก็บคาน้ำก็เพ่ิมข้ึน แตน้ำไหลไมคอยสะดวกเทาท่ีควร สภาฯของเราก็หาแนวทางแกไข
ชวยกันครับ มีไหมครับท่ีจะสอบถามอีก 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือสอบถาม 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯ ประสงคท่ีจะสอบถามในญัตตินี้อีกแลว ผมจึงขอใหท่ีประชุมไดลงมติ  

สมาชิกฯ ทานใดไมอนุมัตใิหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 
รายการ คาตูควบคุมปมน้ำ เชิญลงมติโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติไมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใดอนุมัติใหการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

รายการ คาตูควบคุมปมน้ำ ขอเชิญลงมติโดยการยกมือครับ 
ท่ีประชุม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติเห็นชอบ ๑๐ คน 
มติท่ีประชุม สภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนมีมติ “อนุมัติ” ใหการโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการ คาตูควบคุมปมน้ำ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ดวยมติ อนุมัติ ๑๐ เสียง ไมอนุมัติ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ เม่ือท่ีประชุมสภาฯ ไดมีมติเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณแลว ก็ขอใหทานนายกฯ 

ไดประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันตามระเบียบฯ ดวย ตอไปเปนการพิจารณาใน
ญัตติท่ี ๕.๓ ครับ 

 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแลวถูกตอง 

 

     (ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)  

            (นายพิชัย   ศรีไตรเฮือง)               (นายชำนาญ แสนตันชัย)          (นางหนูจันทร  อองกล่ิน)  

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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๕.๓ ญัตติการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 
               รายการ คาเกาอ้ีทำงาน 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ี ๕.๓ ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๘ คาเกาอ้ีทำงาน  ขอเชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงญัตติครับ 
นายก อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมงคุณ กันยาสุด นายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ขอ

ชี้แจงญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คาเกาอ้ีทำงาน 
ดวยกองชาง องคการบริหารสวนตำบลเข่ือนไดรับผิดชอบ จำนวน 3 แผนงาน คือ 
แผนงานการเคหะและชุมชน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  และแผนงานการ
พาณิชย ซ่ึงการปฏิบัติราชการงานตามแผนงานท้ัง 3 แผนงานนี้จำเปนตองมีครุภัณฑ
สำนักงาน สำหรับพนักงานสวนตำบลผูมีหนาท่ีปฏิบัติงานประจำสำนักงาน เนื่องดวย
เกาอ้ีทำงานประจำของนายชางโยธา ไดใชงานมานานมากแลว ทำใหเกิดการชำรุด 
แตกหัก ไมสามารถใชนั่งในการปฏิบัติราชการได หรือซอมแซมได จึงมีเหตุจำเปนตอง
โอนเงินงบประมาณจดัชื้อครุภัณฑดังกลาว ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสราง รายจายคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน  โดยไดถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ 
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

      โอนลด  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดเงินเดือน(ฝายประจำ) ประเภท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  งบประมาณท่ีอนุมัติตามขอบัญญัติฯ 
จำนวน ๗๙๒,๖๖๐ บาท  จำนวนเงินท่ีโอนลด ๔,๐๐๐ บาท  งบประมาณหลังโอน 
๗๘๘,๖๖๐ บาท 

      โอนเพ่ิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รายจายคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน คาเกาอ้ีทำงาน  โอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม จำนวน  4,000 บาท 
โอนเพ่ิมตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีคำชี้แจงงบประมาณดังนี้ 

     “เพ่ือจายเปนคาจัดชื้อครุภัณฑเกาอ้ีสำนักงาน มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ขนาดเกาอ้ีไมนอยกวาความกวาง 57 x ลึก 55 x สูง 40 เซนติเมตร 
2) ท่ีนั่งทำจากฟองน้ำอยางดีหุมหนา PVC 
3) สามารถปรับความสูงได ท่ีนั่งหมุนไดรอบ 
4) ท่ีเทาแขนเปนพลาสติกอยางดี 
5) รับน้ำหนักไดไมนอยกวา 80 กิโลกรัม 

     เปนครุภัณฑท่ีไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ ตั้ง
งบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน เนื่องจากครุภัณฑเดิมชำรุดเพราะใชงาน
มานาน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562” 
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    จึงขอชี้แจงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนทราบ รายละเอียดปรากฏ 
ในเอกสารประกอบการประชุม หนาท่ี ๒๐  

ประธานสภาฯ ทานนายกฯก็ไดชี้แจงญัตติท่ีเสนอแลว ทานสมาชิกฯมีอะไรจะสอบถามไหมครับ 
ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือสอบถาม 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯ ประสงคท่ีจะสอบถามในญัตตินี้อีกแลว ผมจึงขอใหท่ีประชุมไดลงมติ  

สมาชิกฯ ทานใดไมอนุมัตใิหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รายการ คาเกาอ้ี ของกองชาง เชิญลงมติโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติไมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใดอนุมัติใหการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 

รายการ คาเกาอ้ีทำงาน ขอเชิญลงมติโดยการยกมือครับ 
ท่ีประชุม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติเห็นชอบ ๑๐ คน 
มติท่ีประชุม สภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนมีมติ “อนุมัติ” ใหการโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการ คาเกาอ้ีทำงาน  จำนวน ๔,๐๐๐ บาท 
ดวยมต ิอนุมัติ ๑๐ เสียง ไมอนุมัติ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ เม่ือท่ีประชุมสภาฯ ไดมีมติเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณแลว ก็ขอใหทานนายกฯ 

ไดประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันตามระเบียบฯ ดวย ตอไปเปนการพิจารณาใน
ญัตติท่ี ๕.๔ ครับ 

 

๕.๔ ญัตติการแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการขยายเขตไฟฟา บานโนนตุน หมูท่ี ๔ 

ประธานสภาฯ  เชิญทานนายกฯไดชี้แจงญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการขยายเขตไฟฟา บานโนนตุน หมูท่ี ๔ ครับ 

นายก อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมงคุณ กันยาสุด นายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน  
ขอชี้แจงญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการขยายเขตไฟฟา บานโนนตุน หมูท่ี ๔ ตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 ไดตั้งจายงบประมาณรายจายแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ  โครงการ
ขยายเขตไฟฟา บานโนนตุน หมูท่ี 4 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอโกสุมพิสัย ตามโครงการขยายเขตไฟฟา บานโนนตุน หมูท่ี 8 เริ่มตนจากท่ีนา
นายเคน สมศรี ถึงท่ีนานานายสุภรัตน ไพรพฤกษ ตั้งไว 100,000 บาท ตอมากองชาง 
ไดตรวจสอบรายละเอียดขอบัญญัติ ในปงบประมาณ 2568 อีกครั้ง ปรากฏวา 
โครงการขยายเขตไฟฟา บานโนนตุน หมูท่ี 4 รายละเอียดในโครงการไมตรงตาม
โครงการขยายเขตไฟฟา บานโนนตุน หมูท่ี 4 เนื่องจากมีความผิดพลาดเรื่องการระบุ
พ้ืนท่ีดำเนินการคนละหมูบาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๙ การแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยมี
คำชี้แจงงบประมาณ ดังนี ้
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                    คำช้ีแจงงบประมาณเดิม 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัยตามโครงการขยายเขต
ไฟฟา บานโนนตุน หมูท่ี 8 เริ่มตนจากท่ีนานายเคน สมศรี ถึงท่ีนานายสุภรัตน ไพรพฤกษ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 3 

                    คำช้ีแจงงบประมาณใหม 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัยตามโครงการขยายเขต
ไฟฟา บานโนนตุน หมูท่ี ๔ เริ่มตนจากท่ีนานายเคน สมศรี ถึงท่ีนานายสุภรัตน ไพรพฤกษ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 3 

    จึงขอชี้แจงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนทราบ รายละเอียดปรากฏ 
ในเอกสารประกอบการประชุม หนาท่ี ๒๑  

ประธานสภาฯ  เชิญทานประกิจ สุวรรณภักดี เจาของพ้ืนท่ีไดชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายประกิจ สุวรรณภักดี เรียนประธานสภาฯ กระผมนายประกิจ สุวรรณภักดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบลเข่ือน หมูท่ี ๔ โครงการขยายเขตไฟฟา บานโนนตุน หมูท่ี ๔ ไมใชวาไมแกไขนะครับ 
แกไขมาหลายครั้ง สุดทายก็ยังลงเปนหมูท่ี ๘ แตบานโนนตุน ก็ยังเปนบานโนนตุนอยู 
ไปอยูท่ีหมูท่ี ๘ ไดยังไงผมก็ไมเขาใจ ก็ใหสมาชิกฯไดเห็นถึงความจำเปนในการขยาย
ไฟฟา เปนเสนทางไปทางโคก หนองจาน งบประมาณจำนวนหนึ่งแสนบาท ก็ปกเสา
ไฟฟาได ๗ ตน ทานเยาวลักษณฯ ไดไปทำถนนคอนกรีตไวแลว ตอไปก็จะเปนเสาไฟฟา 
ขอบคุณครับทานประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ ทานนายกฯก็ไดชี้แจงญัตติท่ีเสนอแลว ทานสมาชิกฯมีอะไรจะสอบถามไหมครับ 
ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือสอบถาม 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯ ประสงคท่ีจะสอบถามในญัตตินี้อีกแลว ผมจึงขอใหท่ีประชุมไดลงมติ  

สมาชิกฯ ทานใดไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๔ เชิญลงมติโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติไมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใด อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๔ เชิญลงมติโดยการยกมือครับ 
ท่ีประชุม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติเห็นชอบ ๑๐ คน 
มติท่ีประชุม สภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน มีมติ “อนุมัติ” ใหแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการขยายเขตไฟฟา บาน
โนนตุน หมูท่ี ๔  ดวยมติ อนุมัติ ๑๐ เสียง ไมอนุมัติ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ เม่ือท่ีประชุมสภาฯ ไดมีมติเห็นชอบกับญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายแลว 

ก็ขอใหทานนายกฯ ไดประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันตามระเบียบฯ ดวย ตอไป
เปนการพิจารณาในญัตติท่ี ๕.๕ ครับ 
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๕.๕ ญัตตกิารโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 
        รายการ คาโตะทำงาน และเกาอ้ีทำงาน (กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
ประธานสภาฯ  เชิญทานนายกฯไดชี้แจงการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  

คาโตะทำงาน และเกาอ้ีทำงาน ในกองการศึกษาฯ ครับ 
นายก อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมงคุณ กันยาสุด นายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน  

ขอชี้แจงญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการ 
คาโตะทำงาน และเกาอ้ีทำงาน ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 ได ตั้งจายงบประมาณรายจาย
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือจายเปน คาโตะทำงาน  จำนวน 1 ตัว  ตั้งไว  6,000 บาท 
และคาเกาอ้ีทำงาน  จำนวน 1 ตัว  ตั้งไว  3,000  บาท เนื่องตามคุณลักษณะท่ี
กำหนดไวในขอบัญญัติแตเนื่องจากงบประมาณในการจัดซ้ือโตะทำงาน และเกาอ้ี
ทำงาน เปนครุภัณฑสำนักงานท่ีไมม่ันคงแข็งแรงมากนัก ตามทองตลาดไมสามารถ
จัดหาไดตามคุณลักษณะท่ีกำหนดไวเดิม จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ
ครุภัณฑใหมและกำหนดราคาใหมตามราคาทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถจัดหาพัสดุมาใชใน
การปฏิบัติราชการทดแทนครุภัณฑเดิมท่ีชำรุด ตามวัตถุประสงค โดยไดปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยมีรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ ดังนี้ 

     โอนลดงบประมาณ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน หมวดคาตอบแทน 
ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  งบประมาณท่ีอนุมัติตามขอบัญญัติ  
100,000  บาท เงินคงเหลือกอนโอน  ๕๗,๔๙๓.๘๗  บาท จำนวนเงินโอนลด  2,๕00  
บาท  งบประมาณหลังโอน ๕๔,๙๙๓.๘๗ บาท 

      โอนเพ่ิมงบประมาณ ๑ 

แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
ครุภัณฑสำนักงาน รายการ คาโตะทำงาน งบประมาณท่ีอนุมัติตามขอบัญญัติ ๖,๐๐๐  
บาท เงินคงเหลือกอนโอน ๖,๐๐๐  บาท จำนวนเงินโอนเพ่ิม  ๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ
หลังโอน ๘,๐๐๐ บาท โดยมีคำชี้แจงงบประมาณรายจายของโตะทำงานใหม ดังนี ้

     “โตะทำงาน   จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท 
“เพ่ือจายเปนคาโตะทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับเปนโตะทำงานใหกับพนักงานสวน
ตำบลท่ียายมาใหม คุณลักษณะเปนโตะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต เปนครุภัณฑท่ีไมมี
กำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจาย
ครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 และครุภัณฑนี้ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากไมไดใชในการใหบริการประชาชนโดยตรง” 
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      โอนเพ่ิมงบประมาณ ๒ 

แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
ครุภัณฑสำนักงาน รายการ คาเกาอ้ีทำงาน งบประมาณท่ีอนุมัติตามขอบัญญัติ ๓,๐๐๐  
บาท เงินคงเหลือกอนโอน ๓,๐๐๐  บาท จำนวนเงินโอนเพ่ิม ๕๐๐ บาท งบประมาณ
หลังโอน ๓,๕๐๐ บาท โดยมีคำชี้แจงงบประมาณรายจายของเกาอ้ีทำงานใหม ดังนี้ 

     “เกาอ้ีทำงาน   จำนวน ๓,๕๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาเกาอ้ีทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เกาอ้ีบุนวม มีพนัก
พิงหลัง ลอเลื่อนปรับระดับได แบบขาพลาสติก 5 แฉก ลอไนลอนคู สีดำ มีท่ีพักแขน
ท้ังสองขาง หมุนไดรอบตัว แกนเกาอ้ีปรับระดับความสูง-ต่ำได สำหรับเกาอ้ีทำงาน
ใหกับพนักงานสวนตำบลท่ียายมาใหม เปนครุภัณฑท่ีไมมีกำหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ ต้ังงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 
ครุภัณฑนี้ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากไมไดใชในการใหบริการประชาชน
โดยตรง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562” 

    จึงขอชี้แจงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนทราบ รายละเอียดปรากฏ 
ในเอกสารประกอบการประชุม หนาท่ี ๒๒-๒๓  

ประธานสภาฯ ทานนายกฯก็ไดชี้แจงญัตติท่ีเสนอแลว ทานสมาชิกฯมีอะไรจะสอบถามไหมครับ 
ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือสอบถาม 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯ ประสงคท่ีจะสอบถามในญัตตินี้อีกแลว ผมจึงขอใหท่ีประชุมไดลงมติ  

สมาชิกฯ ทานใดไมอนุมัตใิหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รายการ คาโตะทำงาน และเกาอ้ีทำงาน ของกองการศึกษาฯ เชิญลงมติโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติไมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใดอนุมัติใหการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 

รายการ คาโตะทำงาน และเกาอ้ีทำงาน ของกองการศึกษาฯ เชิญลงมติโดยการยกมือครับ 
ท่ีประชุม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือลงมติเห็นชอบ ๑๐ คน 
มติท่ีประชุม สภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนมีมติ “อนุมัติ” ใหการโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการ คาโตะทำงาน จำนวน ๘,๐๐๐ บาท และ
เกาอ้ีทำงาน จำนวน ๓,๕๐๐ บาท ในแผนงานการศึกษา ดวยมติ อนุมัติ ๑๐ เสียง 
ไมอนุมัติ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ เม่ือท่ีประชุมสภาฯ ไดมีมติเห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณแลว ก็ขอใหทานนายกฯ 

ไดประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันตามระเบียบฯ ดวย ตอไปเปนการพิจารณาใน
ญัตติท่ี ๖ ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ การประชุมก็มาถึงระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกฯทานใดมีเรื่องท่ีจะสอบถาม

ผูบริหารหรือแจงความเดือดรอนในหมูบาน ชุมชนของตนเอง ก็เชิญเสนอในท่ีประชุม

ไดเลยนะครับ เชิญนายนิรันดร สรุะขันตี ครับ 

นายนิรันดร สุระขันตี เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายนิรันดร สุระขันตี สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลเข่ือน หมูท่ี ๗ อยากเสนอทานประธานสภาฯ ตองการไฟสองสวางถนนเสนซอย
นอรเวย สัญจรไปมาลำบากมันมืด เปนทุงนาแตก็มีคนอาศัยอยูมาก เปนพ่ีนองหมูท่ี 
๓,๗,๑ ยาวไปถึงหมูท่ี ๕ มีเสาไฟฟาไปแลวครึ่งหนึ่งไปถึงบานของผูใหญณัฐพงศ อวนจี 
เรื่องท่ีสองหินคลุกเสนบานนางภาวิณี สุขเกษม มีประมาณ ๖๐ เมตร ยังเปนดินอยู 
เชื่อมตอเสนใหญหมูท่ี ๙ หมูท่ี ๗ เรื่องท่ีสามรองระบายน้ำขางโรงเรียน บานนางรุวจี 
คำเพ็งศรี ทะลุไปถึงบานนายณฤทธิ์ ศรีชุมจันทร ถาหนาแลงไมเปนไร หากเปนหนาฝน 
ก็จะเดือดรอน 

ประธานสภาฯ ทานนิรันดรฯ ก็ไดเสนอสามเรื่อง ก็เปนความจำเปนเดือดรอนของประชาชนท้ังสามเรื่อง 
หากมีงบประมาณก็ชวยแกไขปญหาตามท่ีเสนอดวย เปนการสะทอนจากพ้ืนท่ีมายัง
ผูบริหาร มีไหมครับท่ีจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ เชิญทานรองประธานสภาฯ เพ่ิม รูปสูงครับ 

นายเพ่ิม รูปสูง เรียนประธานสภาฯ กระผมนายเพ่ิม รูปสูง รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบลเข่ือน หมูท่ี ๕ ในป ๒๕๖๗ โครงการท่ีไดดำเนินการเพียงรอยละ ๒๘ 
นอกจากนั้นก็ไมไดทำ เงินไมมี เงินไมพอ ป ๒๕๖๘ ก็ลงในขอบัญญัติฯแลว และใหสง
โครงการของป ๒๕๖๙ เขามาอีก ในชวงนี้หนาแลงพ่ึงจะเดือนธันวาคม น้ำท่ี อบต.ก็
ไมมีจะใช ผมวาถัง ฝ.๙๙ ท่ีเรามีนาจะซอม รถน้ำเราก็มี ซอมแลวเอาน้ำมาใส จะไดรด
น้ำตนไม ถาถัง ฝ.๙๙ มีน้ำตอทอออกไป ทำสปริงเกอร ไมตองใชปม ผมไปดูแลวใช
งบประมาณไมถึงหม่ืน วันไหนน้ำประปาไมไหลในหองน้ำจะไดใชได รดน้ำจะไดรดเต็มท่ี 
ใชเงินไมมาก แตมีประโยชนมาก ถาเปนอยูแบบนี้วันไหนน้ำประปาไมไหลและมีการ
ประชุม น้ำในหองน้ำก็ไมมีก็นาอายเขา เรื่องน้ำผมเปนหวงบานเข่ือน และ อบต.นี่แหละ 
เพราะเจานายมาบอย บานผมมีบาดาล ๒ บอ ขอฝากใหถึงทานนายกฯ ใหดำเนินการ
ซอมถัง ฝ.๙๙ ดวย 

ประธานสภาฯ เนื่องจากมีการประชุมมานานพอสมควร ผมขอสั่งพักการประชุมเปนการชั่วคราว ๕ 
นาที ครับ 

ท่ีประชุม พักการประชุมชั่วคราว ๕ นาที 
ประธานสภาฯ เม่ือไดพักการประชุมครบ ๕ นาทีแลว และมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน

อยูในหองประชุมครบท้ัง ๑๑ คน ครบองคประชุม ผมขอดำเนินการประชุมตอไปใน
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ เชิญนายพิชัย ศรีไตรเฮือง 

นายพิชัย ศรีไตรเฮือง เรียนประธานสภาฯ กระผมนายพิชัย ศรีไตรเฮือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
หมูท่ี ๘ ผมมีสองเรื่อง เรื่องแรกขอเพ่ิมเติมทานนิรันดร สรุะขันตี เรื่องไฟฟาสองสวาง 
อยากใหสมาชิกฯไดสำรวจความตองไฟฟาสองสวางเขามาพรอมกัน แลวใหชางไปทำ
การสำรวจ เรื่องท่ีสอง การซอมแซมฝาทอระบายน้ำสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว  
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ขอใหพิจารณาตรงนี้กอน ตรงซอยทางเขาบานแมจันทร รัตนทิพย แมบา จันโสดา 
เปนทอระบายน้ำ ๖๐ หรือ ๘๐ นี่แหละ มันลึก อยูขางถนนลาดยาง อาจเปนอันตรายตอ
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา เปนบอใหญมาก ชางไดออกไปสำรวจแลว จุดนี้เปนบอใหญ
พอสมควร ผมมีสองเรื่องแคนี้ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทานนายกฯ ไดตอบขอสอบถามหรือเสนอปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
ของนายนิรันดร สุระขันตี นายเพ่ิม รูปสูง และนายพิชัย ศรีไตรเฮือง 

นายก อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมงคุณ กันยาสุด นายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
ขอตอบทานนิรันดร สุระขันตี  ตรงนั้นผมผานไปผานมาก็เห็น ก็ไมยาว ผมจะคุยกับ
รองเสรีฯ จะแกปญหาให ในปนี้ อบต.เข่ือน ไดรับงบประมาณมาลงในพ้ืนท่ีตำบลเข่ือน ๓ 
เสนทาง โดยการผลักดันของทานปลัดแสวง สำราญดี เสนแรกจากโนนนกหอมาถึง
ทางลาดยาง  จากทางลาดยางมาถึงฉางขาว และสายหนองซอนมา เสียอยางเดียวมัน
ลงทุงนาไมได เพราะเปนรถพวง ถาลงไดผมลงไปแลว สวนประเด็นการสอบถามใน
เรื่องอ่ืนๆ ท่ีถามมา เก่ียวกับเรื่องน้ำอะไรตางๆ ขอมอบหมายใหทานปลัดฯ ไดตอบแทน 
ขอบคุณทานประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานปลัดฯ ตอบขอสอบถามของสมาชิก อบต.เข่ือน แทนทานนายกฯครับ 
ปลัด อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมสิบตำรวจโทเชิดชัย พิกุลทอง ปลัดองคการบริหารสวนตำบล

เข่ือน ขอตอบขอสอบถามของทานสมาชิกฯ แทนทานนายกฯ ในเรื่องของไฟฟาสอง
สวาง ไดมีการต้ังงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน จำนวนหนึ่งแสนบาท แต
เนื่องจากเปนตนปงบประมาณ ๒๕๖๘ เงินรายรับก็ยังไมมาก การซอมแซมหรือติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางจึงใชวัสดุไฟฟาท่ีจัดซ้ือเม่ือปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เม่ือทานสมาชิกฯ
ไดตรวจสอบพบวาไฟฟาไมติด มืด หรือจุดไหนสมควรติดไฟฟา ก็ใหทำหนังสือเขามา
จากท่ีทำการผูใหญบาน ทานก็ลงชื่อมาดวยก็ได เนื่องจากการเบิกวัสดุไฟฟาไปซอมแซม
หรือติดใหมนั้น จะเรียงลำดับกอนหลังตามหนังสือรายงาน รวมท้ังความเหมาะสมการ
ใชประโยชนในภาพรวมของชุมชนดวย เรื่องทอระบายน้ำ ผมเคยรับปากกับทานวาจะ
ทำใหจบภายในเดือนตลุาคม แตมาถึงเดือนธันวาคมแลวก็ยังไมไดทำ ปญหาคือเงินรายรับ
ตามงบประมาณไมเขา ตรวจสอบลาสดุพบวามีเงินเขามาแคหาลานกวาบาท แตเงินท่ี
เขามาก็ใชไป โดยเฉพาะเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คาไฟฟา ซ่ึงจะตองใชจายทุกเดือน 
เห็นเอกสารจากกองชางเสนอซอมมาเจ็ดหม่ืนกวาบาท อาจจะรวมจุดท่ีทานนิรันดรฯ 
และทานพิชัยฯ เสนอซอมในวันนี้ดวยก็ได สวนประเด็นการสอบถามของทานเพ่ิม รูปสูง 
เรื่องน้ำประปา อบต.ขาดแคลน ก็ขาดแคลนจริงๆ บางวันน้ำประปาไมไหล ผมตองให
พนักงานนำรถบรรทุกน้ำมาเติมลงถังเพ่ือใชภายใน อบต.สาเหตุท่ีน้ำไมไหลก็อาจเนื่องจาก
ทอเล็ก ตรงหนาบานของนายบุญชิด ดวงทาทอน เปนทอสองนิ้ว แตทอจากจุดนี้มายัง 
อบต.เข่ือน กลับเปนทอนิ้วครึ่ง ประกอบกับพ้ืนท่ีตั้งของ อบต.เข่ือนเปนท่ีสูงกวาชุมชน 
จึงทำใหน้ำประปาตองผานบานเรือนประชาชนกอนจึงจะมาถึงท่ีทำการ อบต.หรือบาง
วันไหลไมถึงเลย การท่ีเสนอซอมถัง ฝ.๙๙ ก็เปนความคิดท่ีดีและตรงกันกับความคิด
ของผม ผมไดสั่งใหกองชางจัดทำปริมาณงานซอมแลว แตเขาก็ยังไมทำให แตก็นาจะ
ดำเนินการไดกอนฤดูฝนจะมาถึง เพ่ือกักเก็บน้ำใชประโยชนใน อบต.เข่ือน ขอบคุณครบั 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแลวถูกตอง 

 

     (ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)  

            (นายพิชัย   ศรีไตรเฮือง)               (นายชำนาญ แสนตันชัย)          (นางหนูจันทร  อองกล่ิน)  

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

-๑๕- 
 
ประธานสภาฯ ตอไปเชิญนายอนันต แซตัง เลขานุการนายกฯ ครับ 
นายอนันต แซตัง เรียนประธานสภาฯ กระผมนายอนันต แซตัง เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตำบลเข่ือน  พอมาพูดน้ำประปา เราสังเกตไดวาแตกอนเรายังไมขยายเขตประปา 
บานสามสี่หลังขาง อบต.สามารถใชน้ำได แตเม่ือขยายเขตออกไปถึงท่ีนานางไพรี ตรง
เราไมไดโหลดน้ำลงเลย ผมไปดูแลวทอ ๒ นิ้ว จากสามแยกเข่ือนกรีนวิลลไปถึงจุด
สุดทายยังเปน ๒ นิ้ว ถาอยากใหน้ำไหลมาทาง อบต.ตองโหลดทอตรงนี้ลงจาก ๒ นิ้ว
ใหเปนนิ้วครึ่ง หรือ ๑ นิ้ว น้ำก็จะแบงปนกัน จุดสำคัญก็คือตรงนี้เราไมไดใสมิเตอรวัด
น้ำ เม่ือน้ำไปปลายทางเขาใชหรือไมใชเราไมทราบ เพราะอาจรั่วซึม ต้ังขอสังเกตวา
เดิมไมไดขยายเขตประปา พ่ีนองสี่หาหลังก็ไมเดือดรอน ไดใชน้ำตามปกติ อบต.ก็ไดใช 
แตเม่ือขยายประปาไป น้ำกลับไมพอใช ดังนั้น เราตองเห็นจุดบกพรองในสวนท่ีขยาย
เขตประปาออกไป เราควรโหลดทอใหเล็กลง และตองใสมิเตอร เวลามันแตกมันรั่ว  
เราจะไดรูจัก อาจมีคนไมประสงคดีลอบใชน้ำ เพราะตรงนั้นมีเกษตรกรหลายคนหลายทาน 
บางเจาก็เลี้ยงปลา บางเจาก็รดตนไม ก็เอาน้ำประปาเรานี่แหละ ก็ฝากเปนขอสังเกต 
ตองติดมิเตอรไวตนทาง สวนปลายทางใครใชก็ตองติดมิเตอร แลวมาตรวจดูวาน้ำผาน
มิเตอรตนทางท่ีสามแยกเทาไหร แลวมิเตอรคนใชปลายทางข้ึนเทาไหร ตรงกันหรือไม 
การขยายประปาก็ดี แตเราตองดูวากำลังการผลิตน้ำจะพอไหม ไมใชขอมาก็ไปขยาย
ไปออกไปเรื่อยๆ แตน้ำประปาก็ผลิตไดเทาเดิม ก็เหมือนกับการประปาสวนภูมิภาค 
หากไมเพียงพอ เขาก็ไมขยายมาหาตำบลเข่ือน เราตองตระหนักระหวางบุคคลสวนนอย
กับคนสวนมาก จึงขอฝากในสวนนี้ไวดวย 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานเลขาฯครับ แตกอนก็ไมมีปญหาหรอกครับ น้ำประปาไหลมาถึง อบต.เข่ือน 
พอเรามีการแยกตรงท่ีจะไปรีสอรท จึงกอใหเกิดปญหา เราทดสอบไดไหม ปดไวซัก
ชวงเวลาหนึ่ง ดูวาน้ำจะไหลมายังเสน อบต.หรือไม เพราะทางลงไปหนองซอนมันต่ำ 
น้ำไหลมาก็ไหลลงไปเสนหนองซอนหมด น้ำก็เลยไมไหลมาทางนี้ นี่ยังไมถึงหนาแลง 
น้ำก็มีปญหาแลว เราก็เก็บคาน้ำข้ึนเปน ๖ บาทแลว ก็ชวยดูแลพ่ีนองใหไดรับการ
บริการท่ีท่ัวถึงดวย ฝากดวยครับ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายก อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมงคุณ กันยาสุด นายกองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
คือท่ีผานมาผมแกไขปญหาดวยการใชรถน้ำอเนกประสงคไปเอาน้ำจากเอกชนแมนน้ำแซบ 
บานเรือนใดจัดงานซ่ึงจะใชน้ำมาก จะใหหลังนั้นออกเงินหนึ่งรอยบาท เพ่ือเปนคาน้ำ
จากเอกชนรายนี้ กินไดใชได เพราะหากเราใชน้ำหนองเข่ือน ก็ใชอะไรไมได ผมใชวิธีนี้
มาหลายงานก็ไดผล เจาของบานก็พอใจ รถน้ำคันหนึ่งก็แครอยเดียว เหลือใชในงานก็
กินได จึงฝากสมาชิกฯดวย ตอไปขางหนางานจะเยอะ คนนั้นก็เปนหลานผม แกก็บริการ
รถคันหนึ่งก็แครอยเดียว เฉพาะท่ีเปนงานนะ ไมใชท่ัวไป เราดูแลลูกบานของเราใหจัด
งานไดไมเดือดรอนเกิดปญหาน้ำใชในงาน 

ประธานสภาฯ ผมก็ขอฝากสมาชิกฯทุกทาน ชวงนี้หนาหนาว ลมแรง ฝนก็ไมตก ก็ฝากประชาสัมพันธ
ใหพ่ีนองแตละชุมชน ผมกลัวเกิดอัคคีภัยเหมือนปท่ีแลว ซ่ึงสรางความเสียหายใหกับ
บานเรือนทรัพยสินประชาชนท่ีเกิด จึงไมอยากใหเกิด เกิดแลวก็แกไขปญหาไดยาก 
สวนมากจะเสียหายท้ังหมด ทานสมาชิกฯ  มีเรื่องอะไรจะสอบถามทานนายกฯ หรือ
ทานปลัดฯ อีกไหมครับ 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแลวถูกตอง 

 

     (ลงชื่อ)    (ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)  

            (นายพิชัย   ศรีไตรเฮือง)               (นายชำนาญ แสนตันชัย)          (นางหนูจันทร  อองกล่ิน)  

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

-๑๖- 
 

ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนยกมือสอบถาม 
ประธานสภาฯ  เม่ือไมมีสมาชิกฯ จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกแลว ผมก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกฯ 

และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีทำใหการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย 
ญัตติตางๆ ท่ีสภาฯไดอนุมัติในวันนี้ก็ขอใหทานนายกฯไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี
สวนประเด็นคำถาม ปญหา หรือแจงความเดือดรอนท่ีเสนอมาท้ังหมดก็ฝากทานนายกฯ 
ไดนำไปพิจารณาแกไขปญหาตางๆ ในเขตชุมชน และใกลจะถึงปใหมแลว ก็ขอใหทุกทาน
มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ร่ำรวยกันทุกคน ในสมัยหนาก็ขอใหเขามาเปนสมาชิกฯ อีก 
ขอใหไดทุกคน เพ่ือมาทำงานใหกับพ่ีนองในเขตชุมชนตำบลเข่ือนของเรา สำหรับการ
ประชุมวันนี้ก็ไดเวลาอันสมควรแลว และหมดระเบียบวาระการประชุม ผมขอปดการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ 
ครัง้ท่ี ๑ ครับ. 

 
   ปดประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐  น. 

      (ลงชื่อ) ส.ต.ท.                   บันทึกการประชุม 
                                       (เชิดชัย   พิกุลทอง) 
      เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
 

           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๗ เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘  
ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ 
ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๓  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ขอรับรองวารายงานการประชุมฉบับนี้ มีขอความถูกตอง ท้ังตัวอักษร 
ตัวเลข และมีถอยคำตรงตามท่ีไดมีการประชุมจริง. 
 
  (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม/รับรอง 
     (นายพิชัย ศรีไตรเฮือง) 

  (ลงชื่อ)           กรรมการตรวจรายงานการประชุม/รับรอง 
             (นายชำนาญ แสนตนัชัย) 

  (ลงชื่อ)           กรรมการตรวจรายงานการประชมุ/รับรอง 
   (นางหนูจันทร  อองกลิ่น) 
 

         รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ 
เม่ือวันท่ี ๓  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ไดมีการรับรองแลวตามมติสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๘ 
 
      (ลงชื่อ)                            ตรวจสอบรายงานการประชมุ 

     (นายพงษศิลป  สุโพโฮง)  
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
                ๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๘ 
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